

“ThaiDex SET50 ETF เกิดมาทำไม”

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธร จำกัด



เมื่อสองปีที่แล้วผมได้รับหนังสือ Purpose Driven Life เขียนโดย Rick Warren จากมนตรี น้องชายของผม สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดไม่ใช่การที่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งของนิวยอร์กไทมส์ด้วยยอดขายมากกว่า 20 ล้านเล่มทั่วโลกในเวลาเพียงสี่ปี แต่เป็นคำถามประโยคหนึ่งที่เขียนไว้บนหน้าปกว่า What on earth am I here for? ซึ่งผมตีความเป็นภาษาไทยว่า เราเกิดมาทำไม? โดยผู้เขียนสัญญาว่าถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างตั้งใจจริงก็จะพบคำตอบของแต่ละคนว่า “เราเกิดมาทำไม”

ในความเห็นของผมคำถามว่าเราเกิดมาทำไมนี้เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดของชีวิต คำถามที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เปลี่ยนไปในทางที่มีความหมายมากขึ้น... เนื่องจากว่าคำตอบของคำถามนี้ คือจุดมุ่งหมายของชีวิตของพวกเราแต่ละคน... จุดมุ่งหมายที่ไปไกลกว่าการมีทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงเกียรติยศ แต่เป็นจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ประโยชน์บางอย่างให้แก่สังคมของเราอย่างเต็มที่ เต็มใจ และเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี

บริษัทที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ต้องมี Mission หรือพันธกิจที่ชัดเจน ที่จะบอกว่าบริษัทนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำอะไร ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงจุดมุ่งหมายขององค์กรนั้นๆ ในการบรรลุเป้าหมายในการมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีให้แก่สังคมโลก ไม่ใช่แค่ การทำกำไรสูงสุด แต่ในที่สุดเมื่อบริษัทเหล่านั้นบรรลุพันธกิจของตน กำไรของบริษัทก็มักจะเป็นผลที่ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติ

แล้ว ThaiDEX SET50 ETF ของเราล่ะเกิดมาทำไม มีจุดมุ่งหมายหรือพันธกิจอะไรหรือไม่

ก่อนจะตอบคำถามนี้ผมขอทำความเข้าใจปฐกถาของคุณประเวช งามอาจสิทธิกุล ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ถึงพันธกิจของสำนักงานฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยไว้ อย่างน่าสนใจ คุณประเวช กล่าวว่าสำนักงานฯ ต้องการพัฒนาตลาดทุนให้มีคุณลักษณะสามประการ คือ มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมีความเท่าเทียมกัน

ผมเชื่อว่า พวกเราทุกคนที่อยู่ในตลาดทุนสามารถจะนำเอาเป้าหมายทั้งสามประการนี้มาใช้สำหรับพันธกิจของพวกเราแต่ละคน แต่ละองค์กรได้ด้วยเช่นกัน และสำหรับ ThaiDEX SET50 ETF ที่เราได้นำเสนอสู่ตลาดทุนไทยนี้ เราเชื่อว่ามีคุณลักษณะทั้งสามประการที่กล่าวมา คือ

1. **ประสิทธิภาพ (Efficiency)** ความที่ ETF มีลักษณะของกองทุนดัชนีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายได้คล่องเหมือนๆ หุ้นตัวหนึ่ง แต่เทียบเท่ากับการเป็นเจ้าของหุ้นในดัชนี SET50 ทั้ง 50 ตัว ทำให้เป็นการกระจายความเสี่ยงได้อย่างดี ในหุ้นที่ถูกคัดเลือกแล้วว่ามีขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่องสูง โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่ำ และมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำด้วย
2. **ความโปร่งใส (Transparency)** บลจ. วรรณ จะประกาศให้นักลงทุนทราบถึงสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนที่เทียบเคียงได้กับ พอร์ตการลงทุนของ ETF ของเราให้ทราบทุกวัน และในระหว่างวัน ก็จะมีการคำนวณ Intraday Indicative Value (IIV) คือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณในระหว่างวันให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ ตลอดช่วงเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ โดยทำการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกนาที่ นักลงทุนจึงมีข้อมูลอันสำคัญนี้เหมือนๆ กัน และรู้ชัดว่าตัวเองกำลังลงทุนในอะไรอยู่ และเป็นของที่มีมูลค่าเท่าใด
3. **ความเท่าเทียมกัน (Fairness)** ETF ทำให้ผู้ลงทุนที่มีเงินแม้เพียงเล็กน้อย มีโอกาสเป็นเจ้าของการลงทุนประเภทหนึ่งเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งห้าสิบหุ้น ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก และมีข้อมูลเปิดเผยชัดเจนให้แก่ผู้ลงทุนต่างๆอย่างกว้างขวาง

ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้มี ETF ขึ้นในประเทศไทยนี้ เป็นไปตามพันธกิจการพัฒนาตลาดทุน ทั้งนี้ ก็เพราะ ETF (Exchange Traded Fund) เป็นทางเลือกการลงทุนที่มี ETF (Efficiency, Transparency, Fairness) ซึ่งยอมเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถจะลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผลตอบแทนที่ดีภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

อย่างที่ผมเกริ่นไว้ในตอนต้น ชีวิตจะมีความหมายก็ต่อเมื่อชีวิตมีจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายที่จะสร้างความแตกต่างให้กับสังคมโลก สำหรับผมเองที่เป็นคนทำงานในตลาดทุนไทย ถ้าจะบอกว่า จุดมุ่งหมายของพวกเรา คือ การช่วยให้ผู้ลงทุนในวงกว้างมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งได้ดี มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม หรือจะพูดอีกอย่างว่า หน้าที่ของเรา คือ การทำให้เกิดมีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณลักษณะ ETF (Efficient, Transparent, Fair) อย่าง ETF (Exchange Traded Fund) ให้มากขึ้นและมากขึ้นก็คงพอได้

ติดตามบทความเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ www.tsi-thailand.org